

Quà tháng 5



Công nhân mua hàng với giá ưu đãi.

Với phương châm đồng hành vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, vì việc làm và đời sống của người lao động, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực dành tặng người lao động trong tháng công nhân.

Năm 2018, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh chọn Công ty Cổ phần Tôn VIKOR để thực hiện chương trình phát động tháng công nhân. Tại lễ phát động, nhiều công nhân được tặng quà, nhà mái ấm công đoàn. Họ đều là những người có hoàn cảnh khó

khăn nhưng vẫn tích cực lao động, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh. Đối với họ, đây là những phần quà ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm, chia sẻ của doanh nghiệp cũng như các cấp công đoàn. Chị Phạm Thị Thương, công nhân Công ty TNHH Công nghiệp Maxsteel chia sẻ: Tôi rất vui khi được nhận món quà đầy ý nghĩa này. Sự động viên kịp thời của các cấp công đoàn không chỉ giúp tôi vượt qua khó khăn vươn lên trong cuộc sống mà còn là nguồn động lực để tôi quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trong những ngày này, người lao động còn được tư vấn về nội dung Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế. Ngoài ra, công nhân còn được mua sắm các mặt hàng thiết yếu với giá ưu đãi như nước mắm, mì chính, gạo, bánh kẹo. Có 9 doanh nghiệp tham gia chương trình bán hàng ưu đãi dành cho công nhân, viên chức, lao động như Công ty Cổ phần Tổng công ty Giống cây trồng Thái Bình, Công ty Cổ phần Hải sản Thái Bình... Các doanh nghiệp đã cung

cấp hàng trăm sản phẩm giảm giá tới tay người lao động. Điển hình như Công ty Cổ phần Hải sản Thái Bình đã giảm giá 15 sản phẩm nước mắm từ bình dân tới hảo hạng cho công nhân... Những việc làm này vừa giúp người lao động mua được hàng Việt Nam chất lượng cao, giá cả phải chăng vừa đẩy mạnh thị trường tiêu thụ sản phẩm, nâng cao thương hiệu, uy tín cho doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Thế Giang, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH TAV cho biết: Trong tháng công nhân Công ty tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như nói chuyện với cán bộ, công nhân viên để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, thực hiện công tác huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo sức khỏe cho người lao động. Trong tháng 5, Công ty có một công nhân được Thủ tướng Chính phủ trao quà mái ấm công đoàn trị giá 50 triệu đồng và 3 công nhân có hoàn cảnh khó khăn được Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh trao quà tình nghĩa tháng 5.

Bà Phạm Thị Thắng, Chủ tịch Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh khẳng định: Công đoàn không chỉ đứng ở việc phát động các công đoàn cơ sở tổ chức tháng công nhân mà còn tổ chức bán hàng ưu đãi đến tận tay người lao động trong hai ngày 4 - 5/5 và tổ chức hội thi, hội diễn văn nghệ trong các khu công nghiệp. Đây cũng là dịp để các tổ chức công đoàn thể hiện sự quan tâm, chăm sóc, động viên người lao động.

Tháng 5 như một món quà dành tặng người lao động. Những hoạt động của các cấp công đoàn đã mang lại niềm vui và sự đồng tình, hưởng ứng của đông đảo cán bộ, đoàn viên.

Anh Đỗ Đình Thiệp, cửa hàng xe máy Honda ủy nhiệm tại Thái Bình



Công ty đã sớm xây dựng gian hàng ở địa điểm tổ chức và cử gần 10 thợ kỹ thuật có mặt để phục vụ ngày hội của người lao động. Trong hai ngày, Công ty đã kiểm tra, thay bugi miễn phí và tư vấn về kỹ thuật, bảo dưỡng xe cho khoảng 250 công nhân trong các khu công nghiệp. Sau khi được tư vấn, nhiều công nhân đã biết cách bảo dưỡng, thay thế các thiết bị cần thiết và giữ gìn xe tốt hơn.

Chị Nguyễn Thị Oanh, Công ty Cổ phần Công nghiệp ngũ kim Forttees



Hoàn cảnh của tôi rất khó khăn, chồng bị bệnh hiểm nghèo mất sớm để lại mình tôi nuôi bố mẹ già và hai con nhỏ. Vì thế, công việc dù có vất vả đến đâu tôi cũng luôn cố gắng làm việc hết mình. Tuy nhiên, đôi lại tôi rất phấn khởi về những món quà của các cấp công đoàn trao tặng. Đó là nguồn động viên kịp thời giúp tôi phần nào vượt đi những khó khăn trong cuộc sống.

THU THỦY

Ngân hàng Việt Nam hướng tới phát triển bền vững



Ảnh minh họa

(vtv.vn) Dự trữ ngoại hối của nước ta đạt 63 tỷ USD, mức cao kỷ lục; mức xếp hạng tín nhiệm của hệ thống ngân hàng Việt Nam cũng đã được nâng từ "ổn định" lên "tích cực"; đồng thời, lạm phát luôn được kiểm soát ở mức thấp - đây là những phúc họa chính về một số kết quả của công tác điều hành chính sách tiền tệ được nêu ra tại diễn đàn toàn cảnh ngân hàng 2018: Hướng tới phát triển bền vững diễn ra sáng ngày 8/5 tại Hà Nội.

Diễn đàn tập trung vào 3 nội dung quan trọng gồm: chính sách tiền tệ và định hướng điều hành chính sách tiền tệ, tái cơ cấu hệ thống ngân hàng và tăng cường an ninh bảo mật, thanh toán không dùng tiền mặt.

Đối với chính sách tiền tệ, ngoài yếu tố thuận lợi vẫn còn những thách thức như: ổn định lạm phát khoảng 4% trong điều kiện giá cả hàng hóa thế giới có nhiều biến động, lộ trình điều chỉnh giá các mặt hàng nhà nước quản lý, thị trường tài chính toàn cầu biến động... Nợ xấu hiện được kiểm soát duy trì dưới 3%. Sau khi Quốc hội thông qua Nghị quyết số 42, công tác xử lý nợ xấu đã được hỗ trợ tích cực về mặt pháp lý, hỗ trợ quá trình xử lý khối tài sản bảo đảm đang sau những khoản nợ xấu.

Hội thảo về cơ hội thị trường cho doanh nghiệp Việt



(baotintuc.vn) Với mong muốn giới thiệu cái nhìn cụ thể cũng như "việc cần làm" để giúp doanh nghiệp Việt Nam xây dựng chiến lược xuất khẩu sản phẩm lâu dài, ổn định, Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao, Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và Hỗ trợ doanh nghiệp (BSA) sẽ phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức hội thảo về cơ hội thị trường cho doanh nghiệp Việt giai đoạn hội nhập mới và kết nối thị trường tại Hà Nội ngày 10/5.

Hội thảo sẽ tập trung đưa ra những giải pháp đổi mới sáng tạo để tạo điều kiện phát triển thị trường cho hàng nông sản, thực phẩm Việt; giới thiệu và kết nạp 12 doanh nghiệp đạt bộ tiêu chí "Hàng Việt Nam chất lượng cao - chuẩn hội nhập" về nâng cao tiêu chuẩn, chất lượng sản phẩm... Đặc biệt, có buổi matching giữa doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao và đặc sản địa phương với 13 hệ thống phân phối lớn như Coop Mart, Big C, Vinmart, LOTTE Mart, chuỗi cửa hàng UCAMart...

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay, Bắc Hải (Tiền Hải) đã hoàn thành 15/18 tiêu chí (không phải thực hiện tiêu chí chợ nông thôn). Hiện, xã đang nỗ lực triển khai các giải pháp hoàn thành 3 tiêu chí còn lại, phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2018.

Ông Đỗ Mạnh Cường, Chủ tịch UBND xã cho biết: Khi triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM, địa phương xác định đó là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị đồng thời phải huy động tốt sự tham gia của nhân dân. Do đó, công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thi đua xây dựng NTM được cấp ủy, chính quyền xã chỉ đạo thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú, qua đó giúp mỗi người dân hiểu sâu sắc việc xây dựng NTM chính là phục vụ nhân dân, giúp đời sống nhân dân tốt hơn cả về vật chất và tinh thần. Cấp ủy, chính quyền xã lấy cán bộ, đảng viên, hội viên các đoàn thể làm nòng cốt trong công tác tuyên truyền, việc tuyên truyền được tập trung vào từng nội dung, trong từng thời điểm, giai đoạn cụ thể. Điển hình như trong việc vận động, tuyên truyền về công tác đôn đốc thi đua hay hiến đất, đóng góp

BẮC HẢI Phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018

kinh phí, ngày công làm đường giao thông, thủy lợi nội đồng, lãnh đạo xã trực tiếp quán triệt, phổ biến chủ trương, kế hoạch đến lãnh đạo các đoàn thể, thôn, xóm đồng thời quán triệt quan điểm cán bộ, đảng viên phải là những người gương mẫu đi đầu trong triển khai thực hiện. Sau khi đã thấm nhuần tư tưởng và nắm vững kế hoạch đôn đốc thi đua của địa phương, lãnh đạo các đoàn thể, thôn, xóm tiếp tục phổ biến đến hội viên và nhân dân. Ở những thôn, xóm hội viên, nhân dân chưa thông tư tưởng, chưa đồng tình cao, các đồng chí lãnh đạo xã trực tiếp xuống tuyên truyền, vận động, giải thích cho nhân dân thấu tỏ chủ trương chỉ đạo chung của tỉnh cũng như kế hoạch cụ thể của địa phương.

Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phong trào chung tay xây dựng NTM ở Bắc Hải đã lan tỏa rộng khắp, kích lệ người dân tham gia. Tính đến nay, tổng kinh phí đầu



Người dân Bắc Hải với nghề dệt chiếu.

tư xây dựng NTM của xã đạt 30,7 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh hỗ trợ 10,5 tỷ đồng, huyện hỗ trợ 1,4 tỷ đồng, ngân sách xã 6,3 tỷ đồng, nguồn xã hội hóa 2,3 tỷ đồng, nhân dân đóng góp 10,2 tỷ đồng. Nhờ nguồn kinh phí này, xã đã hoàn thiện các tiêu

chỉ về cơ sở hạ tầng như: đường giao thông trục xã, đường giao thông nhánh cấp 1 trục thôn, đường giao thông trục thôn, hệ thống thủy lợi, đáp ứng yêu cầu sản xuất và dân sinh.

Bên cạnh đó, nhiều phong trào thi đua như "Xây dựng gia đình 5 không,

3 sạch", "Đoàn đường tự quản", "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", "Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, giúp nhau giảm nghèo và làm giàu chính đáng" được triển khai sâu rộng. Các đoàn thể còn duy trì quản lý hiệu quả các nguồn vốn

hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, tăng cường kiểm tra, giám sát, quản lý, sử dụng các nguồn vốn. Trong 2 năm gần đây, toàn xã có trên 40 hộ được vay vốn đầu tư phát triển kinh tế, từ đó vươn lên thoát nghèo.

Hiện nay, 3 tiêu chí: cơ sở vật chất trường học, cơ sở vật chất nhà văn hóa và tỷ lệ hộ nghèo đang được địa phương tích cực hoàn thành trong năm 2018 để đạt chuẩn NTM theo kế hoạch đề ra. Đối với tiêu chí cơ sở vật chất trường học, xã đang tích cực vận động từ các nguồn xã hội hóa đầu tư kinh phí khoảng 15 tỷ đồng để hoàn thành. Xã cũng tập trung thực hiện các chính sách, trong đó chú trọng công tác rà soát, đánh giá đúng thực trạng hộ nghèo để có kế hoạch hỗ trợ vay vốn ưu đãi để hộ nghèo đầu tư phát triển sản xuất, tăng thu nhập. Đối với tiêu chí cơ sở vật chất nhà văn hóa, xã phát động trong toàn hệ thống chính trị tiết kiệm những khoản chi không cần thiết, vận động nhân dân đóng góp kinh phí để gây quỹ, dành kinh phí hỗ trợ cho 3/6 thôn xây dựng hội trường thôn. Bắc Hải quyết tâm đạt chuẩn NTM năm 2018.

THẢO PHƯƠNG

Ông Thực và trang trại gà ba máu

Người dân trong và ngoài xã biết đến ông Tạ Văn Thực ở thôn Đa Phú 2, xã Thống Nhất (Hưng Hà) không chỉ bởi nuôi gà giò mà còn là người có nhiều đóng góp cho phong trào chăn nuôi quy mô trang trại, gia trại ở địa phương.

Để gây dựng được một trang trại tổng hợp mang lại nguồn thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm như hôm nay là cả một quá trình học hỏi, phấn đấu không ngừng của người nông dân này. Trước đó, ông Thực đã từng làm nhiều ngành nghề khác nhau như nghề đi thuyền chở vật liệu, xây dựng. Đến năm 2015 ông mới bắt đầu chăn nuôi quy mô lớn và

xây dựng trang trại tổng hợp. Tận dụng diện tích vườn nhà chỉ rộng 1.500m², vợ chồng ông Thực bắt tay xây dựng trang trại, đào ao nuôi cá nước ngọt kết hợp trồng cây ăn quả như nhãn, quýt, chuối tạo bóng mát và không gian nuôi gà thả vườn. Trong quá trình nuôi, ngoài yếu tố thức ăn, ông Thực luôn thực hiện tiêm phòng đầy đủ theo đúng lịch; các loại bệnh thường thấy của đàn gà đều được phát hiện sớm để điều trị kịp thời. Bên cạnh đó, ông cũng tích cực tìm kiếm thông tin, nghiên cứu thị trường để chọn những giống gà phù hợp với điều kiện nuôi và để bán. Nếu như những năm trước gia đình ông chỉ tập trung nuôi

giống gà lai mía thì năm nay chỉ nuôi giống gà lai chọi F2 hay còn gọi là gà ba máu. Đây là giống gà có nhiều ưu điểm như có sức đề kháng tốt, thịt thơm ngon, phù hợp với nuôi trong điều kiện chăn thả thả vườn. Hiện trang trại của gia đình ông có trên 2.000 con gà, trong đó trên 1.000 con đã lớn, sẵn sàng cung cấp cho thị trường với giá bán dao động từ 70.000 - 80.000 đồng/kg.

Ông Thực cho biết: Lúc mới bắt tay vào chăn nuôi gà, ông cũng từng gặp không ít khó khăn. Do chưa có kinh nghiệm, chưa biết lấy nguồn thức ăn bảo đảm chất lượng nên có những lúc sấp vớ vẩn gà bị dịch bệnh, thiệt hại lớn.

Thêm vào đó là thị trường của mình chưa có, nuôi gà lớn đến độ xuất chuồng lại lo làm sao bán được. Có lúc chỉ với vài trăm con gà nhưng phải bán lẻ tẻ đến cả tháng trời mới hết, rồi còn phải cạnh tranh với các giống gà Trung Quốc, gà Mỹ giá rẻ tràn vào nội địa. Tuy nhiên, sau một thời gian tích lũy kinh nghiệm, chăn nuôi gà đối với chúng tôi giờ không chỉ là công việc, là nghề mà còn là nguồn vui hàng ngày. Thương lái nhiều nơi cũng đã biết đến mình nên đầu ra sản phẩm không phải lo lắng nữa. Điều đáng mừng là ngay từ khi bắt tay phát triển kinh tế trang trại cho đến nay chúng tôi luôn được chính quyền địa phương khuyến khích, ủng hộ. Các cấp hội nông dân cũng thường xuyên tổ chức tập huấn kỹ thuật chăn nuôi cũng như hỗ trợ tiếp cận nguồn

vốn vay ngân hàng để mở rộng sản xuất. Bên cạnh đó, những năm gần đây, nông dân làm kinh tế trang trại như chúng tôi được thụ hưởng chính sách hỗ trợ lãi suất ưu đãi của trung ương, tỉnh. Chính sách này đã tạo động lực rất lớn để gia đình tôi cũng như nhiều hộ dân khác mạnh dạn triển khai chăn nuôi quy mô lớn.

Sau một thời gian gần bó với nghề nuôi gà, nhờ chịu khó, ham học hỏi và say mê, gia đình ông Thực đã trở thành một trong những hộ chăn nuôi tiêu biểu của xã Thống Nhất. Ngoài ra, ông Thực còn tích cực vận động và hỗ trợ các hộ nông dân khác trên địa bàn xã cùng phát triển các mô hình chăn nuôi, trồng trọt mang lại hiệu quả kinh tế cao. Hiện ở làng Đa Phú đã có cầu lạc bộ nông trang Đa Phú với 10 hộ chăn nuôi gà với quy mô tổng đàn lên

đến 2 vạn con. Các thành viên trong câu lạc bộ luôn có sự hỗ trợ lẫn nhau trong sản xuất và tạo mối liên kết chặt chẽ để bảo đảm ổn

định đầu ra sản phẩm. Nhờ đó, cũng như gia đình ông Thực, đến nay, hầu hết các thành viên trong câu lạc bộ nông trang Đa Phú đều có

kinh tế vững vàng, nhiều hộ vươn lên trở thành hộ giàu.

KUÂN SINH (Hưng Hà)



Mô hình chăn nuôi gà của gia đình ông Thực.